

TƯỞNG NHỚ NGÀY GIỖ ĐẠI TÁ HỒ NGỌC CẦN



THÀNH KÍNH TRI ÂN NGƯỜI CÙNG NHỮNG THẦN TƯỞNG QLVNCH CHẾT THEO THÀNH

Mười Bốn tháng Tám mỗi năm về
Dân Việt thành kính nén hương lòng
Tri ân vị anh hùng dân tộc
Tận hiến đời mình cho nước, dân
Người Lính Đại Tá Hồ Ngọc Cần
Quyết tử không đầu hàng cộng quân
Chiến đấu đến viên đạn cuối cùng
Dấu đồng minh tháo chạy quay lưng
Hiên ngang đối mặt quân thù
Đạn khô súng phế vẫn bi tráng hùng
Rồng-Thiên-Chương-Thiện vẫy vùng
Quyết không khuất phục xâm lăng cộng thù!...

**Nêu cao Chính Nghĩa Cộng Hoà
An dân bảo quốc vuông tròn sắt son
Dẫu phải chết bởi thế thời
Mang thân chốt thí bàn cờ quý ma
Năm châu thế giới ngợi ca
Nghiêng mình ngưỡng mộ thác oan anh hùng!...
Việt tộc hướng tấm lòng chung
Tri ân công đức bao la biển trời
Của người chiến sĩ Cộng Hoà
Hồ Ngọc Cẩn đã đi vào sử xanh
Tinh thần anh dũng quyết tử của Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn
Cùng khí phách tiết liệt hào hùng của những Thần Tướng QLVNCH
Những Nguyễn Khoa Nam, Phạm Văn Phú, Lê Văn Hưng...
Những Trần Văn Hai, Lê Nguyên Vỹ, Đặng Sĩ Vinh, Nguyễn Văn Long...
Và vô số chiến sĩ anh hùng các cấp...
Tuấn tiết theo thành vị quốc vong thân!...
Trước hiểm họa xâm lược cộng sản...
Không chỉ là tiếng nói Chính Nghĩa của Người Lính QLVNCH
Mà còn là tiếng nói của lương tri nhân loại
Của Chính đối Tà, của Thiện đương đầu Ác!...
Giống lên giữa muôn trùng sóng đỏ
Mưu toan nhuộm dần Đông Nam Á loang xa toàn thế giới!...
.....
... Bất diệt anh hùng Hồ Ngọc Cẩn
Bất tử những Thần Tướng tiết liệt trung trinh
Những anh hùng dân tộc QLVNCH
Sống hiên ngang chết vinh quang
Hoà vào Sông Núi Hồn Thiêng muôn đời!...**

KIỀU VŨ - 15.08.2024

- Xin được mạn phép trích, mượn, sử dụng những hình ảnh của Người lính già Thái An Vũ để minh họa cho bài thơ. Trân trọng cảm ơn. KV

*"Một nén tâm hương kính dâng lên hương hồn cố Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn trong ngày giỗ lần thứ 49 của người anh hùng QL.VNCH (14/8/1975 – 2024)" (Người lính già Thái An Vũ)

- "... Vị quốc vong thân là tầng cao nhất của TỔ QUỐC-DANH DỰ- TRÁCH NHIỆM và đó cũng là niềm hãnh diện và vinh dự cho cuộc đời của một người cầm súng. Danh dự đó đã được thể hiện nơi những tướng lĩnh QL.VNCH trong ngày 30.4.1975: các thần tướng Lê Văn Hưng, Lê Nguyên Vỹ, Nguyễn Khoa Nam, Trần Văn Hai, Phạm Văn Phú, Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn, Trung Tá Nguyễn Văn Long...và vô số chiến sĩ các cấp đã tuấn tiết bằng súng, bằng lựu đạn, bằng thuốc độc để bảo toàn khí tiết, danh dự cho QL.VNCH. Chúng tôi, hậu duệ VNCH rất kính trọng họ, và luôn tưởng nhớ đến họ nhất là khi bước vào mùa quốc hận 30.4 hay ngày quân lực 19/6 hằng năm lại về...

"Ngoài các thần tướng VNCH, QL.VNCH còn có Thiếu tá Ngụy Văn Thà, hạm trưởng HQ.10 đã từng dùng cảm viết lên hai chữ danh dự cho QL.VNCH khi thân xác của ông theo con tàu mình chỉ huy đi vào lòng đất mẹ vào ngày 19/1/1974. Theo đúng tinh thần của QL.VNCH là: "Tổ Quốc – Danh Dự - Trách Nhiệm..."

"Những vị tướng QL.VNCH đã tuấn tiết ngay sau khi miền nam VN thất thủ:

-Thiếu Tướng Phú tự tử tại nhà vào ngày 30.04.75.

-Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam, Tư Lệnh Quân Đoàn 4 (1927-1975) Vào lúc 11 Giờ 30, ngày 30.04.75, Thiếu Tướng Nam sau khi từ giã các binh sĩ đã tự kết liễu đời mình.

-Chuẩn Tướng Lê Văn Hưng, Tư Lệnh Phó Quân Đoàn 4 (19??-1975) Tướng Hưng đã được vinh danh "Anh Hùng An Lộc" trong mùa hè đỏ lửa 1972 ở chiến trường An Lộc Bình long. Tướng Hưng đã tự sát vào tối ngày ngày 30.04.75 tại văn phòng riêng ở bộ chỉ huy phụ của Quân đoàn 4 (đồng thời là nơi gia đình Tướng Hưng tạm cư trú), sau khi nói lời từ giã với gia đình và bắt tay từ biệt tất cả quân sĩ bảo vệ bộ chỉ huy. Sau đó, ông đã quay vào văn phòng, khóa chặt cửa và tự sát bằng súng lục vào lúc 8 giờ 45 phút tối.

-Chuẩn Tướng Lê Nguyên Vỹ, Tư Lệnh Sư Đoàn 5 Bộ Binh (1933-1975) Sau khi nhận được lệnh phải đầu hàng, Tướng Vỹ đã tự sát bằng súng lục vào lúc 11 Giờ, ngày 30.04.75 tại tổng hành dinh ở Lai Khê.

-Chuẩn Tướng Trần Văn Hai, Tư Lệnh Sư Đoàn 7 Bộ Binh (1925-1975) Vào đêm ngày ngày 30.04.75, Chuẩn Tướng Hai đã tự sát tại trung tâm Đồng Tâm.

-Đại Tá Đặng Sĩ Vinh: Vào lúc 2 giờ ngày 30.04.75, hai tiếng đồng hồ sau khi Dương Văn Minh ra lệnh đầu hàng, Đại Tá Vinh, cùng gia đình gồm vợ và bảy người con đã tự tử bằng súng lục.

-Trung-Tá Cảnh-Sát Nguyễn-Văn-Long:

Trung-Tá Cảnh-Sát Nguyễn-Văn-Long tuấn tiết sáng 30-4-75 dưới chân tượng đài Thủy quân lục chiến...

- "Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn (1940-1975): Đại Tá Hồ ngọc Cẩn đã anh dũng chiến đấu tới cùng và không chịu đầu hàng. Đại Tá Cẩn đã bị quân cộng sản đem ra xử trước công cộng và sau đó bị xử bắn tại chỗ. Lời cuối của ông nói trước khi bị hành quyết:" Nếu tôi thắng trong cuộc chiến, tôi sẽ không kết án các anh như các anh kết án tôi. Tôi cũng không làm nhục các anh như các anh làm nhục tôi. Tôi cũng không hỏi các anh câu mà các anh hỏi tôi. Tôi chiến đấu cho tự do

của người dân. Tôi có công mà không có tội. Không ai có quyền kết tội tôi. Lịch sử sẽ phê phán đoán các anh là giặc đỏ hay tôi là ngụy. Các anh muốn giết tôi, cứ giết đi. Xin đừng bịt mắt “.

Cộng Sản Việt Nam hèn hạ dùng nhục hình để xử tử hình Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn ngày 14/8/1975

“Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn đã anh dũng chiến đấu tới cùng và không chịu đầu hàng giặc. Đại Tá Cẩn đã bị quân Cộng Sản xử bắn ngày 14.8.1975

“Theo lời thuật của một nhân chứng sống từng chứng kiến ngày đại tá Hồ Ngọc Cẩn bị xử bắn tại sân vận động Cần Thơ cho biết, trước pháp trường của VC, Đại tá Hồ Ngọc Cẩn rất bình tĩnh, nét mặt tươi vui không lộ vẻ hằn thù oán ghét, anh dũng hiên ngang trả lời chậm rãi từng chữ. CÁC ANH CÓ CHÍNH NGHĨA CỦA CÁC ANH, CHÚNG TÔI CÓ CHÍNH NGHĨA CỦA CHÚNH TÔI. VÌ CHÍNH NGHĨA BẢO VỆ QUÊ HƯƠNG THÌ KHÔNG CÓ TỘI...

“Ông Hồ Ngọc Cẩn yêu cầu được mở băng mắt ra để: TÔI MUỐN NHÌN THẤY ĐỒNG BÀO CỦA TÔI TRƯỚC KHI CHẾT...

“Khi tròng súng thứ nhất nổ lên Ông Hồ Ngọc Cẩn quỳ một gối, nhưng nét mặt vẫn tươi vui đưa ánh mắt nhìn quanh công chúng. Tiếp đến là tròng súng thứ nhì Ông Hồ Ngọc Cẩn quỳ hai gối, nét mặt Ông vẫn tươi vui nhìn Đồng Bào như một Anh Hùng Tử Đạo Hiên Ngang Trước Pháp Trường.

Tròng súng thứ ba, vì mất máu nhiều và bị đói khát lâu ngày nên kiệt sức Ông gục đầu xuống.

Ông Hồ Ngọc Cẩn mãi mãi là vị Anh Hùng trong lòng người dân Cần Thơ và cả Miền Tây...

-“... Chúng tôi hậu duệ VNCH lấy làm hãnh diện với Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn , một sĩ quan lừng danh của QL.VNCH và ông còn là một tấm gương bất khuất, chống cộng đến hơi thở cuối cùng. Ông đã làm tròn trách nhiệm của một người chỉ huy trong QL.VNCH và trách nhiệm bảo vệ đồng bào tình Chương Thiện đến viên đạn cuối cùng...

“Ông ra đi để lại sự kính mến và thương tiếc của đồng bào tình Chương Thiện nói riêng và người dân miền nam VN. Quốc gia VN thời hậu cộng sản còn nợ ông buổi truy điệu trước toàn thể quốc dân đồng bào VN. Hôm nay ngày giỗ lần thứ 49 của ông chúng tôi thắp nén tâm hương và nghiêng mình tưởng niệm công đức của ông đã cống hiến cho sự an nguy của đồng bào miền nam VN trước thảm họa cộng sản...” (Hậu duệ VNCH Lê Kim Anh, Lý Bích Thủy, Nguyễn Thị Hồng, Võ Thị Linh)/.

Nguồn: https://groups.google.com/d/msgid/vn-net/CAAqdPnV7KHjhd6moT7z0-BDE23EXFYDPXkvk1b_nCi7ot8hJ0w%40mail.gmail.com.

www.vietnamvanhien.org



VIỆT NAM VĂN HIẾN

www.vietnamvanhien.info



TỦ SÁCH VĂN HIẾN ONLINE VỚI HƠN 11000 TÁC PHẨM